



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในตำบลเหล่าต่างคำ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อน เพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ต้องไม่แสดงตนเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม การใช้ข้อความแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อข้อความออนไลน์ แทนการใช้สิ่งของ

๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ทุกคน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

(นายนเรศ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ